

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chiều ngày 20/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện Chỉ thị, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh". Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ một số cách làm hay, bài học kinh nghiệm góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khi thực hiện đến bù GPMB, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân khi dự án sớm được triển khai, hoàn thành.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" trong giải phóng mặt bằng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính

quyền và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác GPMB thời gian qua với những kết quả rất đáng phấn khởi, nhiều cách làm hay, nhiều kinh nghiệm quý cần được nhân rộng, phát huy. Đồng chí nhấn mạnh, mặt dù có sự chuyển biến trong công tác GPMB nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế trở thành "điểm nghẽn" gây khó khăn cho hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, xây dựng quyết tâm mới, giải quyết những phức tạp trong công tác GPMB đang phát sinh, tạo ra sự nhất quán về nhận thức trong cả hệ thống chính trị về công tác GPMB và có hành động đúng trong giải quyết khó khăn, tồn tại, trở ngại về GPMB. Thực hiện Chỉ thị số 08 cũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, công tác GPMB của các quan quản lý nhà nước, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp, các ngành cần nghiên cứu, quan tâm và triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung, đưa Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào thực tiễn.

8 bài học kinh nghiệm cần phát huy

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác GPMB thời gian tới, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, mỗi tổ chức, cá

nhân cần ghi nhớ, thực hiện 8 bài học kinh nghiệm, đó là: Các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch một cách có bài bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kiên trì, nhất quán triển khai thực hiện nhiệm vụ GPMB. Quá trình triển khai phải thực hiện tốt các nguyên tắc, bảo đảm rõ ràng, công khai, minh bạch, thấu đáo, đầy đủ, đúng quy định, tạo ra sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Mỗi cán bộ, mỗi khâu khi triển khai nhiệm vụ GPMB cần để cao trách nhiệm, đúng thẩm quyền, để cao tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc sáng tạo. Phải tạo ra sự thống nhất về nhận thức trong các cấp, các ngành, đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận, góp phần đẩy nhanh tiến độ, không để kéo dài, nảy sinh phức tạp, từ đó tạo ra cơ hội đầu tư vào tỉnh. Có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, để cao vai trò của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Có sự tham gia của các lực lượng như MTTQ, các đoàn thể, nhân dân, người có uy tín trong tổ chức, trong cộng đồng. Huy động và điều phối khoa học các lực lượng tham gia GPMB. Công tác GPMB phải để lại niềm tin trong nhân dân thông qua việc đưa các dự án vào thực hiện nhanh, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn công tác GPMB trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến, khởi sắc mạnh mẽ hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững.

Giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi tổ chức, cá nhân

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác GPMB. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt: GPMB là nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi tổ chức, cá nhân. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần có nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng của công tác GPMB; quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 08 và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị; triển khai thực hiện bảo đảm đúng pháp luật, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quán triệt nghiêm các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công trong các kế hoạch. UBND các huyện, thành phố chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy các mô hình, cách làm hay trong GPMB. Tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu, bảo đảm đúng quy định và có biện pháp mạnh nếu cần thiết để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, tuyên truyền, giải thích, giải quyết đơn thư kiến nghị ngay từ cơ sở. Chủ động giúp nhà đầu tư và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt trong công tác GPMB.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch của UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt: GPMB là nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi tổ chức, cá nhân. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần có nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng của công tác GPMB; quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 08 và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị; triển khai thực hiện bảo đảm đúng pháp luật, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quán triệt nghiêm các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công trong các kế hoạch. UBND các huyện, thành phố chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy các mô hình, cách làm hay trong GPMB. Tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu, bảo đảm đúng quy định và có biện pháp mạnh nếu cần thiết để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, tuyên truyền, giải thích, giải quyết đơn thư kiến nghị ngay từ cơ sở. Chủ động giúp nhà đầu tư và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt trong công tác GPMB.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu cơ chế, chính sách GPMB, chủ động đề xuất phân cấp, phân quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực GPMB; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, nghiên cứu bổ trí vốn phục vụ GPMB cho các dự án; đối với dự án giao thông của tỉnh có tiến

độ GPMB nhanh thì sớm bố trí nguồn lực thực hiện ngay. Công an tỉnh nắm chắc tình hình, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là khu vực có dự án, nơi tổ chức GPMB; chỉ đạo công an các huyện, thành phố đảm bảo an ninh trật tự cho hoạt động cưỡng chế GPMB theo quy định của pháp luật. Sở Nội vụ cần đưa GPMB thành một tiêu chí bình xét thi đua cuối năm của các sở, ngành, địa phương; nghiên cứu tham mưu nhiệm vụ công tác, bố trí nhân lực của các bộ phận thực hiện công

tác GPMB. Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GPMB, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt trong GPMB. Các đơn vị: điện lực, viễn thông có trách nhiệm đồng hành, kịp thời GPMB các công trình, tài sản trên đất dự án.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị MTTQ các cấp phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, động viên cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các

tăng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thuận hưởng ứng thực hiện và nêu gương trong công tác GPMB. Trên cơ sở kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố vận dụng triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã khen thưởng 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GPMB thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ



Những năm gần đây, huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận và ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án. Một số kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện là cần xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cơ sở thôn; cần kiên trì, nhất quán trong chỉ đạo; quyết liệt, chặt chẽ trong tổ chức thực hiện trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai. Công tác tuyên truyền phải được quan tâm hàng đầu, thông qua nhiều kênh, phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, tập trung phân tích có lý, có tình để người dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích của dự án mang lại. Chủ trọng vận dụng phương thức nêu gương, khơi dậy tinh thần trách nhiệm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Cần tạo ra phong trào thi đua giữa các gia đình, các thôn, các xã trong huyện. Lãnh đạo huyện và các địa phương cần sát sao kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời ghi nhận, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực cho các địa phương khác thực hiện.

Đồng chí Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư



Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, thời gian qua, Vũ Thư đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát, phân tích rõ những vướng mắc, đề ra giải pháp tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, cấp ủy, chính quyền huyện cũng chỉ đạo kiên quyết xử lý, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp cố tình vi phạm, cản trở công tác giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Sau một số vụ cưỡng chế thu hồi đất với một số dự án như cụm công nghiệp Minh Lăng, Tân Minh... thuận lợi và có tiến độ nhanh, qua đó giúp việc thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn hiệu quả hơn so với trước.

Đồng chí Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải



Chúng tôi luôn thực hiện công khai, minh bạch thông tin từ quy hoạch, dự án đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tới các tầng lớp nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thẩm định, lựa chọn những dự án có chất lượng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho người dân địa phương. Đây là những yếu tố quan trọng để người dân tin tưởng, đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng cho các dự án. Trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, vì thế cấp ủy, chính quyền huyện phải kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nắm thông tin, kết hợp với các đơn vị chức năng, nhà đầu tư tổ chức đối thoại với nhân dân để kịp thời giải quyết, tránh nảy sinh phức tạp. Khi người dân hiểu được lợi ích của các dự án và các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư thì họ sẽ tự nguyện, đồng thuận trong việc bàn giao đất, giải phóng mặt bằng nhanh chóng.

KHÁC ĐUÀN

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Bên cạnh đó, hai đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nên lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã thu được những kết quả quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo trong những năm qua. Đồng chí đề nghị hai đơn

vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính

trị (khóa XII), triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về đẩy mạnh các hoạt động giáo dục và đào tạo; chú trọng công tác tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới và thường xuyên thông tin tình hình thời sự, định hướng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Năm học mới sắp bắt đầu, trước diễn biến phức tạp

của dịch Covid-19, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về diễn biến của dịch, các biện pháp phòng, chống đồng thời chuẩn bị chu đáo hệ thống kiến thức nâng cao mới; xây dựng các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó khi dịch diễn biến phức tạp.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn ban tuyên giáo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp, thúc đẩy phong trào giáo dục phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

TỔ CHỨC ĐỢT PHÒNG, TRỪ SÂU BỆNH...

(Tiếp theo trang 1)

Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Vũ Thư, Thái Thụy và thành phố Thái Bình. Trước diễn biến phức tạp của tình hình sâu bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh ban hành công điện khẩn để chỉ đạo các địa phương và các sở, ngành quyết liệt thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa đồng thời đề nghị các địa phương tổ chức đợt phòng, trừ sâu đục thân hai chấm ở các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư, Thái Thụy, Quỳnh Phụ và thành phố và phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ ở các huyện Kiến Xương, Tiền Hải cho toàn bộ diện tích lúa mùa. Thời gian phòng, trừ trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 24 - 28/8, lịch phòng, trừ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn 1 ngày tùy tình hình thời tiết và sâu bệnh của từng địa phương.

Thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các huyện: Đông Hưng, Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, ngoài mô hình tại huyện Thái Thụy (vụ xuân cấy lúa, vụ mùa nuôi, thu hoạch rươi), các mô hình đều bảo đảm các điều kiện về giống, thời vụ, điều kiện phát sinh, phát triển, lúa sinh trưởng tương đối thuận lợi. Phần lớn các bờ thửa nhỏ và một phần bờ ngăn được nông dân trồng vừng mô hình phá bờ, thuận lợi cho việc đưa máy móc vào sản xuất và sử dụng tối đa quỹ đất. Các nội dung về thành lập mới HTX, xây dựng bản đồ số đồng ruộng, chỉ dẫn địa lý, cấp mã số vùng trồng, mua sắm điện tích lúa mùa. Thời gian phòng, trừ trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 24 - 28/8, lịch phòng, trừ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn 1 ngày tùy tình hình thời tiết và sâu bệnh của từng địa phương.

Báo cáo về tiến độ thực hiện 7 mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần

trấn về kỹ thuật, lịch phòng, trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng để đánh giá sát diễn biến sâu bệnh tại địa phương, có biện pháp chỉ đạo, phòng, trừ hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nông dân và cán bộ địa phương nhận thức về tầm quan trọng của đợt phòng, trừ sâu bệnh và các giải pháp phòng, trừ, bảo đảm 100% diện tích lúa mùa được phun thuốc theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp. Chỉ đạo nông dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huy động tối đa lực lượng cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các địa phương để hướng dẫn các phân pháp phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn thời gian, đối tượng và kỹ thuật phòng, trừ trên hệ thống thông tin đại chúng và gửi các địa phương để tuyên truyền thực hiện. Sở Công Thương

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, tránh tình trạng lợi dụng thời vụ, dịch bệnh Covid-19 để tăng giá, bán hàng không bảo đảm chất lượng.

Đối với việc triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành các nội dung mô hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn ở các địa phương thực hiện mô hình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện hướng dẫn các địa phương tham gia mô hình triển khai các phân việc theo đúng tiến độ, nhiệm vụ đề ra. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cung cấp tài liệu, dữ liệu để các địa phương thuận lợi trong xây dựng bản đồ số đồng ruộng. Sở Tài chính hướng dẫn các huyện thanh quyết toán các nội dung thực hiện mô hình bảo đảm tiến độ và đúng quy định.

TỔNG KẾT 1 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

hiện hành. Tuy nhiên, việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, việc biên soạn sách giáo khoa theo chương trình mới còn khó khăn, tài liệu giáo dục địa phương do UBND cấp tỉnh tổ chức biên soạn thẩm định chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như điều kiện cơ sở vật chất tại các trường chưa đồng đều.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trung ương và các địa phương rà soát, đánh giá để tham mưu Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách, tập trung chuẩn bị về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả

đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Qua 1 năm triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, bên cạnh những bài học kinh nghiệm đáng còn và những thách thức, khó khăn. Do đó, trong quá trình đổi mới, người lãnh đạo cần kiên định mục tiêu nhưng cũng phải linh hoạt, sáng tạo để nhận được sự đồng tình và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Trong năm học tới, để tiếp tục triển khai tốt chương trình thay sách giáo khoa, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị toàn ngành tiếp tục kiên trì quan điểm đổi mới, lấy thực hiện mục tiêu ưu tiên số 1 của giáo dục phổ thông là dạy

người, dạy đạo đức, phát huy năng lực tự học, tạo nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ trưởng cho rằng, chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lần này rất sâu sắc, triệt để và toàn diện. Vì vậy, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục rà soát trên phương diện quản lý nhà nước để làm tốt trách nhiệm của mình, trong đó lưu ý rà soát các cơ chế, chính sách, tăng cường thu hút các nhà giáo, các chuyên gia tốt tham gia vào công việc biên thảo để có được bản thảo sách giáo khoa một cách tốt nhất... Đối với các địa phương, cần đảm bảo sự ưu tiên và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo để việc triển khai chương trình mới hiệu quả. Trong quá trình triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lắng nghe để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và có chỉ đạo sát với thực tế.

GIẢI NGÂN GẮN 378 TRIỆU ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

tài sản bảo đảm. Ngay sau khi ký kết hợp đồng tín dụng, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện Kiến Xương và Tiền Hải

thực hiện giải ngân bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của các công ty; đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác quản



Công ty Cổ phần Xây dựng và du lịch Mạnh Tuấn là 1 trong 2 doanh nghiệp ở Kiến Xương được vay vốn theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ để tăng lương ngừng việc cho người lao động.

lý, theo dõi quá trình sử dụng vốn vay, tránh xảy ra tình trạng trực lợi chính sách.

Như vậy, tính đến ngày 20/8 trên địa bàn tỉnh đã có 6 doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất 0% theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ để trả lương ngừng việc cho 300 lượt lao động với doanh số cho vay đạt hơn 964 triệu đồng; trong đó, thành phố Thái Bình có 2 doanh nghiệp, huyện Kiến Xương có 2 doanh nghiệp, huyện Quỳnh Phụ có 1 doanh nghiệp và huyện Tiền Hải có 1 doanh nghiệp. Việc giải ngân kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động; đồng thời, giúp các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.